



SOMERVILLE

INTERMEDIATE SCHOOL

"the best you can be"



Principal: Mr David Ellery

Trường PTCS Somerville là trường công dành cho cả học sinh nam và nữ, lớp 7 và 8 (độ tuổi từ 10.5 đến 13). Hàng năm trường có khoảng 1000 học sinh theo học, trong đó có nhiều sinh viên quốc tế đến châu Á. Trường tọa lạc tại vị trí trung tâm của Botany Down, khu vực giàu có bậc nhất của phía Đông Auckland. Somerville là ngôi trường nổi tiếng ở New Zealand và nhiều nước trên thế giới với nền giáo dục toàn diện nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng sống và kiến thức khoa học để đảm bảo một tương lai tốt đẹp.



Chào mừng bạn đến với Trường PTCS Somerville

www.somervilleintermediate.school.nz

Phone +64 9 5351070

Email: mliang@somint.school.nz



SOMERVILLE INTERMEDIATE SCHOOL



Chương trình và nội dung giảng dạy của trường được thiết kế bởi đội ngũ giáo viên trình độ cao và giàu kinh nghiệm, vừa đáp ứng được tiêu chuẩn đào tạo của Chính phủ, vừa đảm bảo phát huy hết khả năng và thể mạnh của mỗi học sinh. Nội dung giảng dạy không chỉ đơn thuần là các giờ học lý thuyết, mà còn bao gồm cả các khóa học kỹ thuật thực hành hết sức thú vị và bổ ích như kiến trúc, đồ họa, xây dựng, kịch nói, âm nhạc và ẩm thực. Với triết lý giáo dục 'Hãy là những gì tốt đẹp nhất của chính bạn', Somerville khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic, độc lập và chủ động trong việc định hướng cho tương lai của mình.

Trường có hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại, khuôn viên rộng lớn với sân tennis, sân bóng, khu vui chơi, nhà tập thể thao, đáp ứng cho hoạt động luyện tập và giáo dục thể chất của học sinh. Bên cạnh đó, các bạn học sinh quốc tế có thể tham gia các khóa học Tiếng Anh bổ trợ (ESOL) nếu cần thiết. Tất cả mọi học sinh quốc tế sẽ được đội ngũ nhân viên của trường quản lý và hỗ trợ về mọi mặt, nhằm đảm bảo cho các bạn có thể hòa nhập với cộng đồng nhỏ yêu thương và thân thiện - Somerville.

Các bạn học sinh có thể đăng ký ở homestay cùng gia đình người bản địa. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi, thực hành tiếng Anh và tìm hiểu nền văn hóa New Zealand.

Trong đánh giá gần đây nhất của Chính phủ, Somerville được xếp thứ hạng cao về chất lượng giáo dục và trình độ của học sinh 'Giáo viên có trình độ cao về chuyên môn, hoạt động giảng dạy đáp ứng yêu cầu về tập trung vào nâng cao năng lực của tất cả các học sinh. Chương trình đào tạo của trường cực kỳ hiệu quả trong việc hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về thể chất và học vấn'.



Mục tiêu của Somerville là đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho các công dân của thời đại toàn cầu hóa.

Số HS: 1000
lớp 7 & 8

Tuổi: 10.5 đến 13

Contact: Ms May Liang
Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

Mobile: +64 21 832 698

www.somervilleintermediate.school.nz

Phone +64 9 535 1070

Email: mliang@somint.school.nz